



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

.....

ด้วย นายทวิช เมืองช้าง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้แถลงนโยบายการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้มีมติรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างจึงประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทวิช เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง



คำแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

นายทวิช เมืองช้าง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
นายทวิช เมืองช้าง
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ กระผม นายทวิช เมืองช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ขอแถลงนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างอันทรงเกียรติ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างของผู้บริหาร ที่ได้เข้ามาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ขอเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างทุกท่านว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างโดยตรงจากประชาชน เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง พร้อมทั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ช่วงระยะเวลา ๔ ปี ต่อจากนี้ จะต้องเป็นระยะเวลาที่กระผมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของประชาชน โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ

๑. ความซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ความโปร่งใส
๓. ความเป็นธรรม
๔. ความประหยัด
๕. ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

กระผมได้กำหนด....



กระผมได้กำหนดนโยบายและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง โดยมีเจตคติที่จะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่นคง ทั้งนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวตำบลโคกช้างทุกคน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ดังนี้

๑. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เป้าหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุน ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการเกษตร โดยจะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้ำท่วม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๒. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงานตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงอยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำ บริการต่าง ๆ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า

๓. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศาสนาเป็นเครื่องชี้นำ ชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษาให้สอดคล้อง...



ให้สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานและได้รับการ
ด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน คนในสังคมจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคร้ายไข้เจ็บ บริการ
ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา
เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อาจจะ
ขยายและปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่ความต้องการ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงาม
และมีคุณธรรม ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้อยู่
สืบไป รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมและระงับการเกิด
อัคคีภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ

๔. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของการพัฒนาคือจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษ มีลำคลองใสสะอาด ชุมชน
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม ให้สวยงามน่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ

๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ องค์การบริหารส่วน
ตำบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนา
งานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถบริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจัดหาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และการเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกช้างตามที่กล่าวมา เป็นไปตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ซึ่งมาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน

กระผม ...



กระผม จะตั้งใจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส
ความเป็นธรรม ความประหยัดและมีความมีประสิทธิภาพในการทำงานบนพื้นฐานของความต้องการของ
ประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง



(นายทวิช เมืองช้าง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

